



# องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



## ประชาสัมพันธ์ Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

### Do's and Don'ts

#### พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

✓ Do's	✗ Don'ts
จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์ และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ
แสดงออกถึงความเคารพ เกิดคุณ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ไม่แสดงกริยาอาการหรือวาจาที่ไม่ไพเราะหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
นำหลักธรรมตามศาสนา ที่เคารพนับถือ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานข้าราชการ	ไม่ลบหลู่ ดุแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ สวดมนต์และทำบุญทำกุศล ทำความดีอยู่เสมอ	ไม่ขัดขวางการทำบุญทำกุศล การปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า	ไม่กระทำความผิดหรือการกระทำความผิดต่อความมั่นคงของชาติ

ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม



### "จำขึ้นใจ Do's and Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ"



เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ



จัดทำโดย : พ.จ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วสุริยา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเหียง โทร. ๐ ๔๕๖๐ ๖๖๐๘



ภาพถ่ายกิจกรรม/การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง  
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



เมื่อวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็งได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง โดยมีนายประสงค์ วิวาสุขุ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเต็ง ในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรได้นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ